

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BỘC NHIÊU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KN

Bộc Nhiêu, ngày tháng 01 năm 2025

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi
trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Ất Ty

Kính gửi: Các ông trưởng xóm

Theo Thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2024 hầu hết các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm đều xảy ra (như bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục, Đại), nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi gây tổn thất lớn về kinh tế đối với người chăn nuôi lợn; kết quả giám sát chủ động cho thấy hiện nay các loại mầm bệnh còn lưu hành ở nhiều địa phương với tỷ lệ tương đối cao. Do đó, nguy cơ dịch bệnh xảy ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Ty 2025 là rất cao, đặc biệt khi thời tiết thay đổi bất lợi, tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, lây lan và gây bệnh; việc vận chuyển, giết mổ động vật, các sản phẩm động vật gia tăng mạnh để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm 2025; tổng đàn gia súc, gia cầm sẽ tăng cao sau Tết Nguyên đán để tái đàn; việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học còn hạn chế ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Thực hiện Công văn số 8345/UBND-ĐCNN ngày 24/12/2024 của phòng NN&PTNT huyện Định Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Ty

Để công tác phòng, chống, kiểm soát Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho dịp tết nguyên đán sắp tới. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các đồng chí BCD sản xuất nông lâm nghiệp xã, tổ thú y viên, các đồng chí trưởng xóm tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện tốt nội dung sau:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và các biện pháp phòng, chống; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc thường xuyên, định kỳ; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn lợn, đặc biệt là các bệnh như : Dịch tả lợn cổ điển, Tụ máu lợn, Tai xanh, Lở mồm long móng... Chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đảm bảo phát hiện dịch sớm, chỉ đạo xử lý ổ dịch kịp thời, nghiêm cấm tình trạng giấu dịch, không khai báo để dịch lây lan diện rộng.

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm chặt chẽ đến tận thôn, xóm, hộ chăn nuôi, phát hiện dịch bệnh kịp thời; triển khai đồng bộ, hiệu

quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra; xử lý dứt điểm ổ dịch, khoanh vùng không để dịch bệnh lây lan; không để xảy ra tình trạng không khai báo, giấu dịch, bán chạy động vật, vứt xác động vật ra môi trường làm lây lan dịch bệnh, và ô nhiễm môi trường, nếu phát hiện các hành vi vi phạm cần xử lý thật nghiêm theo quy định.

- Thành lập các đoàn kiểm tra (nòng cốt là lực lượng Công an, dân quân tự vệ, thú y...), thường xuyên kiểm tra, theo dõi tại các hồ, đập, suối, kênh mương,... trên địa bàn quản lý nhằm kịp thời phát hiện tình trạng vứt xác động vật ra ngoài môi trường; tổ chức vớt, chôn lấp, tiêu hủy theo quy định, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có vi phạm vứt xác động vật ra môi trường. Tại những nơi trọng điểm, khu vực dễ phát sinh tình trạng vứt xác gia súc, gia cầm, rác thải như hồ, đập, suối, kênh mương,..thực hiện cấm biển cảnh báo để người dân không vứt xác động vật ra môi trường.

- Thành lập các đoàn công tác do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân đi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiêm phòng vắc xin, giám sát và báo cáo dịch bệnh động vật theo quy định.

- Tiếp tục tăng cường việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là các vùng ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ cao, các chợ, tụ điểm buôn bán gia súc, gia cầm để phát hiện dịch bệnh kịp thời; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh ngay từ khi mới xảy ra để kịp thời phát hiện và xử lý triệt để ổ dịch, dập dịch kịp thời khi còn ở phạm vi hẹp, không để dịch lây lan ra diện rộng.

- Tổng hợp và đăng ký nhu cầu sử dụng các loại vắc xin năm 2025 gửi về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh để có phương án thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2025 đạt hiệu quả.

UBND xã đề nghị cán bộ phụ trách Nông nghiệp, cán bộ Khuyến nông, cán bộ thú y cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn xóm phối hợp với các đồng chí trưởng xóm thực hiện tốt nội dung trên có hiệu quả./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hiếu